



ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**เพิ่ม 'โรคโควิด'**  
**ต้องห้ามเข้าไทย**

**ไว้สกัดต่างชาติ**  
**เลี่ยงใช้ร้านสปา**  
**เป็นพื้นที่กักตัว**  
**นำร่องที่ 'กระบี่'**

กรม.อนุมัติให้หลักการเพิ่ม "โรค  
โควิด-19" เป็นโรค ★ มีต่อหน้า 11





### ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ก่อน 72 ชั่วโมง 2.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงมีการซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าประเทศ 3.เมื่อมาถึงไทยต้องอยู่ในสภหรือในร้านที่ไทยกำหนด เป็นต้น

#### ★ ที่สำคัญชุมชนต้องยินยอม

“สำหรับสถานประกอบการหรือสปาที่จะเข้าร่วมเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกรูปแบบใหม่นั้น หลักๆจะต้องมีระบบการบำบัดน้ำที่ดี มีบริเวณแยกเป็นส่วน มีขอบเขตไม่ให้ผู้กักตัวออกนอกสถานที่ ต้องมีความเชื่อมโยงกับชุมชนสร้างประโยชน์กับชุมชน และจะต้องการยินยอมจากชุมชนก่อน และก่อนเปิดได้ ต้องผ่านการตรวจมาตรฐานจาก สบส.ด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะมาพักนั้น ต้องได้รับการตรวจโควิดระหว่างพัก 2-3 ครั้งก่อน เพื่อมั่นใจว่าเป็นโรคติดออกจากนี้ ส่วนของคนที่ให้บริการเองจะอยู่ในระบบกักตัวไม่ออกไปปะปนกับประชาชน เน้นให้เกิดความปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ” อธิษฐาน สมบัติสมนึก ภัทรวิภาส กล่าว

#### ★ เล็งใช้กระทันหันเป็นพื้นที่นำร่อง

เมื่อถามว่า รูปแบบสปาดังกล่าวจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ นพ.ศุภกมลกล่าวว่า ความคุ้มกันได้ เพราะนักท่องเที่ยวที่มาจะมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และเอเชียที่ชัดเจน คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถเสนอขั้นตอนการดำเนินงานกับ สบส. ชุดเล็ก และคาดว่าหลังจากนั้นภายใน 2-3 สัปดาห์น่าจะเห็นเป็นรูปร่างและเสนอต่อ สบส.ชุดใหญ่เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบได้ ส่วนการรับสมัครและประเมินสถานบริการสปาย้ำว่าสิ่งสำคัญคือเรานั้นในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักควบคู่กับการขึ้นทะเบียนธุรกิจมาตรฐาน โดยขณะนี้มีสถานบริการสป่าที่สนใจร่วมทำระบบประมาณ 4-5 แห่ง แต่รายละเอียดที่ชัดเจนต้องไปหารือกับสมาคมสปาอีกครั้ง เบื้องต้นอาจจะใช้จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดนำร่องในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต่างชาตินิยมมาเที่ยว

#### ★ 8 ปัจจัยทำให้ไทยเสี่ยงติดโควิด

วันเดียวกัน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์ถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ส่วนตัวขณะนี้ มี 8 เรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกันในไทยที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย 1.สถานการณ์รอบประเทศไทย วิกฤติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 800 กว่าราย รวมถึงจำนวนการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น 2.คลื่นคนเมืองมาเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามชายแดน ไทยมีอยู่ตลอดเวลา มาเลเซียก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จากเดิมมีตัวเลขหลักเดียวแต่ขณะนี้เพิ่มเป็นสองหลัก บางวันทะลุสามหลัก ที่สำคัญจุดที่ระบาดอยู่ใกล้ชายแดนไทย 2.ปัจจัยของภูมิอากาศ ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฝน อากาศ

เย็นลง ประสพการณ์เกี่ยวกับไวรัสทั่วโลกตั้งแต่ร้อยปีที่ผ่านมามีช่วงที่ไวรัสระบาดได้ง่ายอยู่ในอากาศได้นานขึ้น ที่สำคัญเมื่อฝนตกจะหลบเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ปิด มีความเสี่ยงหากมีโรคสักคนที่ติดเชื้อก็โอกาสเกิดการกระจายได้ง่ายขึ้น และประเทศทางตะวันออกที่อุณหภูมิลดลงเป็นอีกจุดเสี่ยงเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้ว่า ต่อจากนี้ไปเราอาจจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลก และ 3.เกิดกิจกรรมชุมนุมที่ทำให้คนข้ามรวมตัวกันและจำนวนไม่น้อยจะเลิกมาตรการป้องกันทั้งไม่ใส่หน้ากาก อยู่ใกล้กัน อีกทั้งชุดตะกอนใส่กัน เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น

#### ★ เป็นไปไม่ได้ไทยไร้คนติดเชื้อ

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวด้วยว่า หากพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยแรก มีโอกาสที่มีคนติดเชื้ออยู่ในประเทศไทย เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าไม่มี หากคนเหล่านั้นไม่ระวังตัวเองและคนอื่นก็ไม่ระวังเขาและมีกิจกรรมต่างๆที่มีรวมตัวกัน เป็นสิ่งที่น่ากลัว จึงเป็นห่วง 8 ปัจจัยที่ว่าที่กล่าวถึงเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เป็นอัตราเสี่ยงสูง จึงฝากเตือนเพราะไม่อยากเห็นตัวเลขการเพิ่มมากขึ้น แต่หากมีเกิดขึ้นก็อย่าตื่นตระหนก ขอให้รีบกลับมาระวังตัวเอง ทำสิ่งที่เราอยู่แล้วว่าต้องทำเพียงแต่เราอาจจะละเลยที่จะไม่ทำ ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากเช็กเอาต์

#### ★ ห่วงชุมนุมท่าเรือกระจายเร็ว

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวอีกว่า อยากให้หน่วยงานกิจกรรมชุมนุมทั้งหลาย คือช่วงเวลานี้เป็นช่วงวิกฤติของประเทศ หากเกิดการชุมนุมและเกิดการติดเชื้อมากขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่ดีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่หากการชุมนุมกลุ่มใหม่ของการติดเชื้อ นึกภาพได้เลยว่าจะกระจายเร็วแค่ไหน เพราะในการชุมนุมจำนวนไม่น้อยเป็นนักเรียน นักศึกษา หากมีการติดเชื้อและกลับเข้าไปโรงเรียน ซึ่งทั่วโลกก็ให้คนเข้าโรงเรียน มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ของการแพร่ระบาดที่ต้องระวังมากที่สุด ฝากย้ำเตือนถึงสิ่งที่เราทำดีมาตลอดในมาตรการป้องกันตนเองอย่าละเลย เพราะเป็นวิธีเดียวที่เราจะดีกว่าคนอื่นที่จะแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

#### ★ ทหาร 180 นายถึงไทยกักตัวชลบุรี

ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พล.อ.อ.ธรรณัฐ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกองทัพไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพบกกล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อเบาบางลง ส่วนที่บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีความร่วมมือที่ดีขึ้นมาก ในเรื่องการปิดกั้นชายแดน และการระดมสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งสองฝ่าย แต่ยอมรับ

ว่ายังไม่สามารถสกัดกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้กองกำลังชายแดนต้องพยายามปลูกกำลังต่างๆ โดยเฉพาะประชาชน รวมถึงเจ้าพนักงานที่จะต้องให้แรงงานต่างด้าวข้ามร่วมมือช่วยเป็นหูเป็นตา โดยจากจุดคัดกรองทั่วประเทศออก จุดใช้เจ้าหน้าที่ทำงาน 8,000 คนต่อวัน ช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมา มีคนเดินทางเข้าออกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนกว่า 4.7 ล้านคน ส่วนกรณีที่กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เขาที่ซูดาน ผลัดที่ 1 ชุดแรก จำนวน 180 นาย เดินทางกลับมาถึงไทยเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมือง จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ที่ state quarantine จ.ชลบุรี

#### ★ 7 วันติดเชื้อมีเพิ่มร่วม 2 ล้านคน

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.สำนักข่าวต่างประเทศรายงานยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 31.5 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 970,000 คน รักษาหาย 23.1 ล้านคน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงเตือนว่าการติดเชื้อมีแนวโน้มอยู่ในอัตราเร่ง เพราะนับตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1.99 ล้านคนเพิ่มขึ้น จากช่วงวันที่ 7-13 ก.ย.เฉลี่ยต่อวัน 8 ขณะที่ผู้ถูกสุ่มยักแฉเพราะระบาดคือสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อมาก 7.04 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 204,000 คน ตามด้วยอินเดียติดเชื้อมากเป็น 5.56 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 89,000 คน และบราซิลติดเชื้อมาก 4.58 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 138,000 คน

#### ★ ยุโรปกลับมาระบาดหนัก

ด้านในภูมิภาคยุโรป กระทรวงสาธารณสุข สเปนเผยว่า ในช่วงระยะเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศรวมทั้งหมด 81,428 คน พื้นที่ความเสี่ยงรุนแรงคือกรุงมาดริด ซึ่งทางการเตรียมบังคับใช้มาตรการงดเว้นการเดินทางที่ไม่จำเป็นในพื้นที่เมืองหลวง ที่สาธารณสุขเข็ก นายอินเดรชบาบิส นายกรัฐมนตรีเช็ก ได้ออกแถลงว่า การแพร่ระบาดจะลดลงในประเทศได้ก็ถ้าหากอีกครึ่ง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,476 คน และยอมรับความผิดพลาดที่สั่งการเปิดเมืองเร็วเกินไป เมื่อช่วงกลางปี ขณะที่อังกฤษ นายไมเคิล โกลฟ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอังกฤษ ได้เปิดเผยแผนการล็อกดาวน์ประเทศรอบใหม่หลังสถานการณ์เข้าสู่การระบาดจะลดลงอย่างเป็นทางการ โดยเบื้องต้นรัฐบาลจะออกคำแนะนำให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านหากสามารถทำได้ 5 วันฟรี และร้านอาหารที่ประเทศจะปิดให้บริการภายในเวลา 22.00 น. ห้ามรวมตัวสังสรรค์เกิน 6 คน ทั้งยังไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันในสนามกีฬา



ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

**เพิ่ม 'โรคโควิด' ☆ ต่อจากหน้า 11**

**★ เมียนมาล็อกดาวน์แบบหย่อนๆ**

ส่วนในอาเซียนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเมียนมายังคงรุนแรง โดยล่าสุดพบติดเชื้อใหม่ อีกกว่า 800 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเกิน 5 พันคน แม้เมื่อวันที่ 21 ก.ย.รัฐบาลเมียนมาได้ประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์นครย่างกุ้ง อนุญาตให้เฉพาะ บริษัทห้างร้านที่จำเป็นเปิดให้บริการ อาทิ ธนาคาร ร้านขายยา ปูนซีเมนต์ โกดังเก็บอาหาร ธุรกิจด้าน น้ำดื่ม ส่วนที่ไม่จำเป็นต้องทำงานจากที่บ้านเท่านั้น ขณะที่ผู้อยู่อาศัยในนครย่างกุ้งห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวเอพีรายงานว่า ในวันต่อมาหลังคำสั่งมีผลบังคับใช้ ยังคงเห็นร้าน รถเข็นข้างทาง หรือร้านค้าอื่นๆเปิดให้บริการตามปกติ ด้านตรวจโรคก็มีเจ้าหน้าที่ประจำเพียงประปราย มีไม่กี่ด่านที่เข้มงวด ขณะที่เทศบาลนครพยูนนาน ของจีน ออกแถลงการณ์ว่า จากกรณีการตรวจพบ ชาวเมียนมา 2 คน ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองพรมแดน รุ่ยลี่ของจีน และส่งผลให้ทางการบังคับใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ในเมือง พร้อมปิดพรมแดนนั้น ผลสรุป ว่าจากการตรวจหาเชื้อประชากรในเมืองรุ่ยลี่ทั้งหมด หลายหมื่นคน ไม่พบว่าผู้ติดเชื้อแม้แต่คนเดียว และเบื้องต้นทางการได้ยกเลิกคำสั่งอยู่แต่ในที่กัก อาศัยแล้วแต่ยังคงมาตรการปิดสถานที่คนพลุกพล่าน อาทิ โรงภาพยนตร์ ผับบาร์ และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

**★ รัสเซียจัดทะเบียนวัคซีนตัวที่ 2**

สำนักงานการอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า โครงการระดมทุนจัดหาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เพื่อรับประกันความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และนำไปจัดสรรให้ประเทศต่างๆอย่างเท่าเทียม หรือ โครงการโคแวกซ์ (COVAX) ได้มีทั้งหมด 156 ประเทศ ที่ตัดสินใจเข้าร่วม ในจำนวนนี้เป็นประเทศร่ำรวย 64 ประเทศ ทั้งยังมีอีก 38 ประเทศให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วม แต่สหรัฐฯและจีนยังไม่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่ รัสเซียเตรียมการจดทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวที่ 2 พัฒนาโดยสถาบันเวคเตอร์ใน แคว้นไซบีเรีย ภายในวันที่ 15 ต.ค.หลังก่อนหน้านี้ จัดทะเบียนวัคซีนสปุตนิค 5 ของสถาบันกามาเลยา เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา



ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้า 12

## สปสช.ตรวจบาบัตริทองย้อนหลัง 10 ปี

### ● สุกฟองอาณา-แพ่ง-สภากษาศีพ ● แลกสโงสวณสืทธิ-แก้มือสคนป่วย

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงานแถลงข่าว สปสช. แจงยกเลิกสัญญา ๘๔ คลินิก-รพ.เอกชนด้วยเหตุทุจริตย่ำลิตธิบัตรทอง ยี่รลองอยู่ มีมาตรการรองรับ-บรรเทาผลกระทบ โดยนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนาเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จนถึงวันนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกที่ทำเอกสารเบิกจ่ายเห็จรวม 1 ด้านคน มีคลินิกที่ สปสช.ยกเลิกสัญญาไปแล้ว โดยครั้งแรกจำนวน 18 คลินิก ครั้งที่สอง ๘4 คลินิก และตรวจพบอีก 10๘ คลินิก รวม 18๘ แห่ง ส่วนการดำเนินการทางกฎหมายนั้น บอร์ด สปสช.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเกินจริง โดยมีนายจิราวุธ สุขได้ตั้งเป็นประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งจากการตรวจสอบคลินิกที่ทุจริต สปสช.จะดำเนินการดังนี้คือ ฟ้องร้องดำเนินคดีกับคลินิกทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง ยกเลิก

สัญญากับคลินิกที่ทุจริต แจ้งต่อสภาวิชาชีพที่บุคคลในคลินิก หรือแล็บ เกี่ยวข้อง และแจ้งกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการ กับคลินิก

ด้านนายจิราวุธ กล่าวว่า อนุกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ สปสช. ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบของอนุกรรมการฯ ไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบงำจาก สปสช.แน่นอน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบรูปแบบการทุจริตดังนี้ 1.การสวมสิทธิโดยใช้ชื่อ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยมาเบิกเงิน 2.แก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยในเวชระเบียน โดยเลือกคนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง มวลกระดูกที่ลดลง ซึ่งเข้าเกณฑ์การคัดกรอง 3.ใช้ผลแล็บตรวจเลือดมาเป็นหลักฐานประกอบผลการคัดกรอง ซึ่งเบิกได้รายละ 400 บาท หากส่งเฉพาะใบคัดกรองจะเบิกได้ 100 บาท 4.ใช้วิธีออกตรวจคัดกรองนอกพื้นที่ เช่น ตรวจคัดกรองพนักงานบริษัท จำนวน 100 คน แต่ทั้งหมดไม่ใช่พนักงานของบริษัทนั้น ส่วนการฟ้องร้องจะแบ่งออกเป็นฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง รวมทั้งส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น แพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ ทันตแพทยสภา เป็นต้น ส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นเบื้องต้นตรวจสอบเฉพาะปีงบประมาณ 2562 พบการทุจริตทุกรายการที่คลินิกเสนอเบิกมา ความเสียหายประมาณ 100 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมี

โครงการร่วมกับคลินิกต่างๆ นอกจากนี้ ยังตรวจพบคลินิกพันดกรรมที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 7 แห่ง ซึ่งได้มีการแจ้งความไว้แล้วและจะตรวจสอบคลินิกพันดกรรมทั้งหมดอีก 100 กว่าแห่งด้วย ซึ่งคิดว่าเกือบทั้งหมดเบิกจ่ายเห็จ และพบว่าข้อโหว่ที่ทำให้เกิดการทุจริตในครั้งนี้คือ การเบิกจ่ายเงินไม่ต้องแสดงตัวตน จึงเสนอให้ สปสช.แก้ไขแล้ว.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้า 1

## ไฟเขียววันหยุดพ.ย.-ธ.ค.รวม 8 วัน

### เล็ง'ร้านนวด-สปา'กระบี่ นำร่องกักตัวนักท่องเที่ยว

ขาเที่ยวเฮ "กรม." ไฟเขียว 19-20 พ.ย.วัน  
หยุดกรณีพิเศษรวมหยุดยาว 4 วัน 19-22 พ.ย.  
และ 11 ธ.ค. ชดเชย 5 ธ.ค.แทน เพื่อหยุดยาว  
เพิ่มอีก 4 วัน 10-13 ธ.ค. หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ  
มีการจับจ่ายใช้สอย "พิพัฒน์" ♦ อ่านต่อหน้า 12

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

## วันหยุด

□ ต่อจากหน้า 1

มันใจ ท่องเที่ยวลึกลับซัวร์ “สบค.” เผย พบป่วยรายใหม่ 5 มาจากอินเดีย-สวีเดนฯ ทั้งหมดตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ รักษาหายเพิ่ม 1 คน “สบค.” เล็ง เปิดร้านนวด-สปาเป็นสถานที่กักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช้อ นำร่องกระบี่ กรม.เพิ่มหลักการร่างกฎกระทรวง เพิ่มไวรัสโควิด-19 เป็นโรคต้องห้าม สกคคนต่างชาติคิดเชื้อเข้าไทย เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษในเดือน พ.ย.และ ธ.ค. โดยในเดือน พ.ย.ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติม เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายใช้สอย จึงกำหนดให้วันหยุดพิเศษที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ จะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องไปถึงวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19-22 พ.ย. ส่วนกรณีในเดือน ธ.ค. ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันหยุดคือวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค.ที่เดิมเป็นวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. ให้ไปกำหนดวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.เป็นวันหยุดราชการแทน ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธ.ค. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน สำหรับวันหยุดราชการกรณีพิเศษเหล่านี้ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี และไม่จำเป็นต้องถือเป็นวันหยุดตามเงื่อนไข ที่ให้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เหมือนกับกรณีของวันหยุดราชการประจำปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มีวันหยุดยาว 4 วัน 2 ช่วง ในปลายปีเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างคึกคัก นำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย แบ่งเป็น 1.มาจากประเทศอินเดีย 4 ราย โดยมี 3 รายแรกเป็นครอบครัวสัญชาติอินเดีย คือแม่และพ่ออายุ 30 และ 36 ปีกับลูกสาววัย 7 เดือน อีก 1 รายเป็นชายสัญชาติอินเดียอายุ 62 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ทั้งหมดเดินทางมาถึงไทยวันที่ 16 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันโรคแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดใน กทม.ทั้งหมดตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 2.มาจากประเทศสวีเดน

แลนด์ 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 44 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางมาถึงไทยวันที่ 16 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,511 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 1 คน รวมยอดรักษาหายแล้ว 3,343 ราย ผู้เสียชีวิตยังมี 59 ศพ รักษาใน รพ. 109 ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อรวม 31,480,517 ราย รักษาหาย 23,109,592 ราย เสียชีวิต 969,290 ศพ ประเทศสหรัฐติดเชื้อมากที่สุดคือ 7,046,216 ราย รองลงมาคืออินเดีย 5,560,105 ราย บราซิล 4,560,083 ราย รัสเซีย 1,109,595 ราย เปรู 772,896 ราย

ด้าน นพ.รศพร กฤษนิยรวีวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า รัฐบาลเริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สธ.และสบส.มีแนวคิดให้สถานประกอบการสุขภาพพวดไทย สปาไทย เป็นสถานที่กักกันทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะได้รับความนิยมของต่างชาติมาก เบื้องต้นจะนำร่องในภาคใต้คือ อ.กระบี่ จะเสนอ สบค.ชุดเล็กในสัปดาห์หน้า หากเห็นชอบจะเสนอ สบค.ชุดใหญ่ ถ้าเห็นชอบด้วยจะเปิดรับสมัครสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคาดไม่เกิน 1 เดือนทราบผล

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า มีการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ ที่จะดูแลเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งได้กำหนดวงเงินไว้จนถึงปีหน้า ที่จะทยอยออกมาเป็นงวด ๆ เป็นกลุ่มงานออกไป โดยวันนี้ที่ประชุม ครม. อนุมัติ 2 โครงการ คือ 1.โครงการคนละครึ่ง 3,000 บาทให้ประชาชนทั่วไป และ 2.โครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการใช้วงเงินส่วนนี้เพื่อหมุนเวียนในระบบให้เกิดการบริโภค โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีก สิ่งที่ได้เน้นย้ำคือให้ประชาชนเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล หรืออีวอลเล็ตและคิวอาร์โค้ด ซึ่งทุกร้านจะต้องมีคิวอาร์โค้ด เพื่อรัฐบาลจะจ่ายเงินลงไปโดยไม่ต้องผ่านใคร โดย 2 โครงการนี้ที่ ครม. อนุมัติจะเป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ ลดค่าครองชีพ เมื่อมีคนใช้จ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้าในตลาดจะมีเงินไปต่อยอด ซื้อขายต่อไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ไม่ได้เป็นการสนับสนุนผู้ที่มีรายได้สูง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม. ออกไปอีก 3 เดือนจนถึง ธ.ค. โดยจะมี อสม. ได้รับประมาณ 1.5 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท

ส่วน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามเพื่อสกัดไม่ให้โรคเข้ามาแพร่ระบาดในไทย โดยกำหนดว่าห้ามคนต่างชาติที่ติดเชื้อเข้ามาในไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ซีพีเอฟ) ร่วมใจสู้วิกฤติ ก่อนเปิดศกพ. พืชโควิดทำให้มีการเลิกจ้างงานจำนวนมาก นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 28,000 อัตรา นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมอบอุปกรณ์พิเศษ ในการซื้ออาหารให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน ทั้งหมดล้วนเป็นโครงการที่ดี จะลดผลกระทบต่อแรงงานไทย เป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน.

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 11

## สูญเสียอีก 106 แห่ง โภงบัตรทอง

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายจิรัฐ สุขได้ฟัง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในฐานะประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง สถานให้บริการเรียกเก็บเงินเกินจริง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้แจ้งความเอาผิดกับคลินิก-รพ. สวมสิทธิประชาชนเบิกค่าใช้จ่าย (บัตรทอง) ไปแล้ว 2 ครั้ง คือครั้งแรก 18 แห่ง ครั้งที่ 2 อีก 64 แห่ง และ สปสช. จะแจ้งกองปราบฯดำเนินคดีอีก 106 แห่ง รวมทั้งหมด 188 แห่ง อีกทั้งจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย สำหรับคลินิก-รพ. 106 แห่ง มูลค่าความเสียหายประมาณ 195 ล้านบาท มีประชาชนได้รับผลกระทบราว 9 แสน-1 ล้านคน อยู่ระหว่างประสานหาหน่วยบริการรองรับ

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาฯสปสช. กล่าวว่า สำหรับผู้ได้รับผลกระทบครั้งแรก 18 แห่งมีราว 2 แสนคน จัดหาหน่วยบริการแล้ว ส่วน 64 แห่ง ได้รับผลกระทบ 8 แสนคน เข้ารับบริการหน่วยบัตรทองได้ทั้งของรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**กรม.อนุมัติบรรจุโควิด  
โรคต้องห้าม  
ทีม204ล.สกั้ระบาดรอบ2  
กาญจน์ผวจเฝ้ายามาติดเชื้อ  
ผู้ว่าฯสั่งปิดด่านสงขลาระยะ14วัน**

ศบค.พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 5 ราย มาจากอินเดีย 4 สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน โดย 3 รายชาวอินเดียติดเชื้อทั้งครอบครัว มีลูกวัย 7 เดือนป่วยด้วย ขณะที่กรม.อนุมัติหลักการบรรจุโควิด เป็นโรคต้องห้าม พร้อมเกาะงบกลาง 204 ล้านบาท

☛ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

**โควิด-19**

รับมือระบาดระลอก 2 ด้านผู้ว่ากาญจน์ ประกาศคำสั่งปิดด่านชายแดนเจดีย์สามองค์ ด่านสังขละบุรี 14 วัน หลังพบใจวัย 17 ชาวอ.พญาทองสุข ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือศูนย์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยรายงานว่า มีผู้ป่วยใหม่ 5 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานที่กักกันโรคของรัฐ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,511 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคของรัฐ (State Quarantine) 573 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,343 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล(รพ.) 109 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,506 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรี 1,904 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง-568 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

**ป่วยใหม่ 5 รายจากอินเดีย-สวีตฯ**

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 5 รายดังกล่าว แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากอินเดีย 4 ราย และ สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย ดังนี้ ผู้ป่วยอินเดีย 4 ราย โดย 3 รายแรกเป็นครอบครัว สัญชาติอินเดีย ประกอบด้วยมารดาและบิดา อายุ 30 และ 36 ปี พร้อมบุตรหญิงวัย 7 เดือน อีก 1 ราย เป็นชายสัญชาติอินเดีย อายุ 62 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ทั้งหมดเดินทางถึงไทยวันที่ 16 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine :ASQ) ในกทม. และตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1

วันที่ 19 กันยายน ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด ไม่มีอาการ อีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 44 ปี กลับจากสวิตเซอร์แลนด์ อายุ 44 ปี อาชีพแม่บ้านมาถึงไทยเมื่อวันที่ 16 กันยายน เข้าพักในสถานกักกันโรคของรัฐในจ.ชลบุรี และเมื่อวันที่ 19 กันยายน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

**ทั่วโลกติดเชื้อ 31 ล้านดับ 9.6 แสน**

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึงช่วงเย็นวันที่ 22 กันยายน พบมีผู้ติดเชื้อสะสม 31,507,723 ราย เสียชีวิต 969,812 ราย

รักษาหาย 23,134,713 ราย โดยสหรัฐยังคงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมาอันดับ 1 โดยติดเชื้อสะสม 7,046,216 ราย เสียชีวิต 204,506 ราย อันดับ 2 อินเดีย ติดเชื้อ 5,562,663 ราย เสียชีวิต 88,965 ราย อันดับ 3 บราซิล ติดเชื้อ 4,560,083 ราย เสียชีวิต 137,350 ราย อันดับ 4 รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 1,115,810 ราย เสียชีวิต 19,649 ราย อันดับ 5 เกาหลี ติดเชื้อ 772,896 ราย เสียชีวิต 31,474 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 134

**กรม.ไฟเขียวโควิดโรคต้องห้าม**

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า กรม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคต้องห้ามตามมาตรา 12 (4) และมาตรา 44(2) แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไวรัสโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยกำหนดไว้ว่า ห้ามคนต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องสถานการณ์ระบาดของโรค

**ทุ่มงบกลาง 204ล.รับระบอบรอบ 2**

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า นอกจากนั้น

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

กรม.ยังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เตรียมความพร้อม ป้องกันแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาดระลอก 2 จำนวน 204 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อให้ควบคุมการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นระลอก 2 ให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสแพร่เชื้อเข้าประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศได้นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงไทยส่งผลกระทบวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ซึ่งมีแนวโน้มจะมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ขณะที่ไทยยกระดับการแจ้งเตือนโรคใบผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศ และต่างประเทศใกล้ชิด

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด-19

### โจ้เมียนมาชาวพญาตองซูติดโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 19.00 น. วันที่ 21 กันยายน ทางกรมอาเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ชายแดนติดจุดผ่อนปรนชั่วคราว บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี แจ้งว่าพบชายหนุ่ม

อายุ 17 ปี อาศัยอยู่หมู่บ้านยัดดีค ห่างจากตัวอำเภอพญาตองซูประมาณ 5 กิโลเมตร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยชายคนดังกล่าวเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน และมาพบแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งในอำเภอพญาตองซู ซึ่งคณะแพทย์ สงสัยว่าชายคนดังกล่าวมีอาการคล้ายคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธินำไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจะอินสะจี จ.พะเยาน เมืองหลวงรัฐกะเหรี่ยง ผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก ทางกรมอาเภอพญาตองซู ได้สอบสวนโรค พบผู้สัมผัสใกล้ชิด 33 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่มูลนิธิของพญาตองซู 8 ราย พยาบาล 8 ราย และชาวบ้าน 17 ราย จากนั้นทางการฝั่งพญาตองซู ของเมียนมานำตัวทั้งหมดมาพักตัวสังเกตอาการที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยม เขต หมู่ 1 อ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา 14 วัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับชอยพานิช 2 บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

### สังขละคุมเข้มชายแดนปิดร้านค้า

จากการพบตัวชายหนุ่มวัย 17 ปีติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ทำให้นายปกรณ์ วรรณวัตติ นายอำเภอสังขละบุรี สั่งการเจ้าหน้าที่ปกครองเดินทางไปพบปะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือให้ร้านค้าปิดร้าน 14 วันเริ่มตั้งแต่วันที่นอกจากนี้ ยังห้ามนำสินค้าเข้า-ออก ตามช่องทางโดยเด็ดขาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์เพิ่มยุทโธปกรณ์สิ่งกีดขวางทางเข้าออกทุกช่องทาง รวมถึงเพิ่มกำลังจุดตรวจป้องกันการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างเข้มข้นด้วย

### ผู้ว่ากาญจนปิดด่านเจดีย์สามองค์

ต่อมาเวลานายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3719/2563 เรื่อง ระเบียบใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ที่จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีรายละเอียดโดยสรุปว่า หลังสคบ.รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อในเมียนมา เกิดระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 580 ราย ส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองชิตตเวพื้นที่วิกฤติที่สุด เพราะจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลสั่งล็อกดาวน์

เมืองชิตตเวไม่มีกำหนด ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ใน จ.กาญจนบุรี มีพื้นที่ติดต่อชายแดนเมียนมา มีช่องทางผ่านแดนธรรมชาติ เพื่อเฝ้าระวังให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง ระเบียบใช้ช่องทางนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดน และห้ามเคลื่อนย้ายบุคคล รวมถึงผู้ป่วยเข้ามาทุกกรณี บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี และช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 5 ตุลาคม

### เมียนมาอ่วมตายพุ่ง-ป่วย66ราย

อีกด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้งของเมียนมาว่า กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมารายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงมีผู้ป่วยยืนยัน 666 คน เพิ่มสถิติผู้ติดเชื้อสะสมเป็นอย่างน้อย 6,471 คน รักษาหายแล้ว 1,445 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 100 คน เพิ่มขึ้น 6 คน โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา ซึ่งสถานการณ์ยังรุนแรงต่อเนื่อง การระบาดขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว มีกรณียืนยันพบผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 500-600 คน สูงสุด 671 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยรายวันอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าและศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ

### สั่งปิดโรง.ให้เอกชนทำงานที่บ้าน

นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมามีคำสั่งให้โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกแห่งในเมืองย่างกุ้งระงับสายงานการผลิตระหว่างวันที่ 24 กันยายน-7 ตุลาคม และขอความร่วมมือบริษัทเอกชนให้พนักงานทำงานที่บ้านให้มากที่สุด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

เพื่อลดการรวมตัวในสถานที่สาธารณะ หลังผลสอบสวนโรคของผู้ติดเชื้อในเมืองย่างกุ้งพบว่า มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ติดเชื้อโดยไม่ทราบที่มา เพราะไม่มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่และไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

### อังกฤษเตือนภัยขั้น 3 ขั้นสูงสุด

เช่นเดียวกับ สหราชอาณาจักร นพ.คริส วิธิตี อธิบดีกรมควบคุมโรคของสหราชอาณาจักร แถลงยกระดับเตือนภัยด้านสาธารณสุขในประเทศจากระดับ 3 เป็น 4 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุด เนื่องจากวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศขณะนี้ ซึ่งมีอัตราแพร่เชื้อในชุมชนระดับสูง หรือมีความเสี่ยงสูงที่การแพร่กระจายของเชื้อจะเพิ่มเป็นระดับทวีคูณ

นพ.แพทริก วัลแลนซ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร กล่าวเสริมว่า หากทุกภาคส่วนไม่ให้ความร่วมมือ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในประเทศจะเพิ่มเป็น 50,000 คนต่อวัน ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ หรือประมาณ 10 เท่าจากในปัจจุบัน เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิต ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

### เพิ่มคุมเข้มทางสังคมปิดผับ 4ทุ่ม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน เตรียมแถลงมาตรการควบคุมทางสังคมชุดใหม่ต่อสภาสามัญและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ในวันที่ 22 กันยายนตามเวลาที่ท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาบางส่วนจะกำหนดให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านอาหาร และสถานประกอบการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจต้องปิดภายในเวลา 22.00 น. ตามเวลาที่ท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

โผล่อีก106แห่งโกงบัตทอง  
สปสช.แฉสร้างชื่อผีเบิกจ่าย  
ยันไม่กระทบสิทธิปชช.76จว.

'สปสช.'เจออีก 106 คลินิกโกงบัตทอง  
ค่ารักษาบัตรทอง แจ้งความ  
แล้ว 188 แห่ง แฉหลักฐานชัด  
(อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

บัตรทอง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. พร้อม นพ.การุณย์ คุณศิริรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. นายจิรวุฒิ สุขได้พึ่ง อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายประเมินผล ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเห็บ และนายชนพล ดอกแก้ว นายสมภาค เพ็ญโรจน์แห่งประเทศไทย แดงชัยแจงกรณีการยกเลิกสัญญากับโรงพยาบาล (รพ.) และคลินิกชุมชนอบอุ่น ในเครือข่าย สปสช.รวม 82 แห่ง หลังตรวจสอบพบว่ามีกรณีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกินจริง

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า กรณีดังกล่าวที่เผยแพร่ในสื่อบางสำนัก มีบางประเด็นพาดพิงถึง สปสช. และอาจมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ประเด็นที่ 1 การสร้างความมั่นใจในการดำเนินการทางกฎหมายที่มีการระบุว่า สปสช.ดำเนินการไม่สุดซอย ไม่ดำเนินคดีกับคลินิก ประเด็นนี้มีความสำคัญเนื่องจาก สปสช.ไม่ต้องการให้ภาษีประชาชน

ถูกใช้ในทางที่ผิดและก่อให้เกิดประโยชน์ โดยได้ชี้แจงไปแล้วว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง และมีอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอก

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า ประเด็นที่ 2 กระบวนการได้มาซึ่งหลักฐาน โดยตามมติกรรมการหลักให้รวบรวม 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2555 ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นกระบวนการมีน้ำหนัก เพื่อส่งข้อมูลสำเนาให้กองปราบปรามกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งดำเนินการในรอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประเด็นที่ 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นประชาชนจำนวนมากกรณีนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สปสช.เตรียมการระดับหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอ ใดๆก็ตาม ต้องชี้แจงกับประชาชน พร้อมเตรียมการในอนาคตให้กับประชาชนพื้นที่กรุงเทพฯ

“ขณะนี้เป็นเรื่องการทุจริตในคลินิกเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ไม่เกี่ยวข้องกับ 76 จังหวัด ดังนั้นไม่ต้องกังวล ระบบบริการที่ท่านได้รับอยู่ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม และจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ จากสิทธิประโยชน์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพิ่มให้กับประชาชน และสำนักงาน มีความจำเป็นดำเนินคดีกับคลินิกที่ทำผิดในการเบิกเห็บ มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนน โคนหน่วยบริการอื่นยังคงดำเนินการปกติ ดังนั้นไม่ใช่ทั้งหมด

ของ กทม. มีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถูกดำเนินการ แต่ด้วยข่าวที่ออกจึงทำให้เกิดความตื่นตระหนก และการสื่อสารไม่ครบถ้วนจึงเกิดความกังวล” นพ.ศักดิ์ชัยกล่าว

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า การยกเลิกสัญญาคลินิก 18 แห่งในครั้งแรก และอีก 64 แห่งครั้งล่าสุด จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมประมาณ 1 ล้านราย โดยบริหารจัดการได้แล้วราว 2 แสนราย ในรายการเล็ก 18 แห่งแรก ด้วยการจัดเข้าหน่วยบริการที่เคยใช้สิทธิบัตรทองมาก่อน เหลืออีก 8 แสนราย ใน 64 คลินิก ที่เพิ่งเลิกสัญญาไป ทาง สปสช.บริหารเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้ป่วยการผ่าตัด/คลอด/ล้างไต ที่ต้องอาศัย รพ.ในการรองรับ โดยถูกปิดไป 6 แห่ง ได้ประสานไปยังผู้รับแล้วในการย้ายสถานบริการ หากผู้รับในกลุ่มนี้และยังไม่ได้รับการติดต่อ ให้โทร 0-2142-1000 หรือสายด่วน สปสช.1330

“ส่วนที่ 2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำนักอนามัย กทม. হাসถานที่ดูแลระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่งพา แต่ส่วนที่มีความจำเป็นที่ต้องให้การดูแล สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. รวม 69 แห่ง โดย สปสช. ส่งข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปแล้ว แต่อาจยังไม่ครบถ้วนหรือตกหล่น ส่วนที่ 3 กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป กำหนดให้ใช้สิทธิว่าง หรือเรียกง่าย ๆ ว่าวิชาชีพพิเศษ สามารถรักษาในหน่วยบริการรัฐและเอกชนที่อยู่ในโครงการบัตรทองที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และหน่วยบริการจะเรียกเก็บเงินมายังสำนักงาน” นพ.ศักดิ์ชัยกล่าว

นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า ส่วนเรื่องสิทธิบัตรทองของประชาชนยังอยู่เช่นเดิม และบางส่วน สปสช. ได้จัดหน่วยบริการประจำให้แล้ว แต่หากไม่ได้รับความสะดวกสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ พร้อมทั้ง สปสช.ได้เปิดรับหน่วยบริการแห่งใหม่ทดแทน ซึ่งมีสมัครเข้ามาแล้วจำนวนหนึ่ง และจะต้องรอกระบวนการอื่นต่อไป

ด้านนายจิรวุฒิกล่าวว่า จากระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายของ สปสช.พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายส่งเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2562 จึงตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา เพื่อตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 100% พบว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาด แต่เป็นการจงใจสร้างหลักฐานเท็จเบิกเงินกับ สปสช. หลักฐาน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

แน่นชัด ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา สปสข.จึงแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบปราม เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย เอกสารมีจำนวนมากก็ทยอยตรวจสอบและแจ้งความ

“ขณะนี้พบว่ามียก 106 คลินิก ที่พบ ลักษณะเช่นเดียวกัน โดยเราได้แจ้งความ กับกองปราบฯ ให้ดำเนินคดีกับ 106 คลินิก นี้ รวมสถานพยาบาลที่ถูกแจ้งความร้องทุกข์ 188 แห่ง จากที่ตรวจทั้งหมด 190 แห่ง และมีความจำเป็นต้องออกเลิกสัญญา ตามสัญญา ที่ทำขึ้นระหว่าง สปสข.และสถานพยาบาล โดยมีข้อสัญญาชัดเจนว่าหากมีการเบิกเงิน หรือไม่ ถูกต้อง ทาง สปสข.มีอำนาจยกเลิกสัญญา หากไม่ทำ ถือว่า สปสข.ละเว้นหรือละเลยไม่ ปฏิบัติตามสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายได้” นายจิรัฐฐกุลกล่าว

นายจิรัฐฐกุลกล่าวว่าการตรวจสอบพบ ความผิดปกตินี้ ยังเป็นแค่การตรวจเฉพาะ รายการเดียว จาก 18 รายการเบิกจ่ายของ สปสข. และในบึงประมาณเดียวเท่านั้น เชื่อ ว่าหากหากตรวจไปในรายการเบิกจ่ายอื่นๆ อีก 17 รายการ และตรวจย้อนหลังนับตั้งแต่ บึงประมาณ 2561 ไปจนถึงเริ่มมีโครงการ อาจจะพบความผิดปกติกอีก

“ในการตรวจสอบและดำเนินการทาง กฎหมายทั้งหมด ไม่ได้ล้มล้างใครหรือเลือก ปฏิบัติ แต่เป็นการทำเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ ของประชาชนและปกป้องประโยชน์ของรัฐ เพราะจากการตรวจสอบพบรูปแบบการทุจริต ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน เช่น อ้างชื่อ คนเพื่อเบิกเงินต่างๆ ที่บุคคลนั้นไม่ได้เข้ารับการ รักษา หรือการสร้างชื่อพนักงานบริษัทขึ้น มาจำนวนหนึ่ง เพื่อมาเบิกจ่ายแต่กลับพบว่า รายชื่อนั้นไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบคลินิกทันต กรรมให้การรักษาสารพัดไม่ถูกต้องอีก 7 แห่ง ด้วย อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งระบบเช่นกัน” นายจิรัฐฐกุลกล่าว

นายจิรัฐฐกุลกล่าวว่าการตั้งคณะ ทำงานขึ้นมา 2 ชุด เพื่อให้ข้อเสนอแนะ กับ สปสข.ในการป้องกันปัญหาในอนาคต ประกอบด้วย 1.คณะทำงานดูความเสี่ยง ทั้งหมดของระบบเบิกจ่ายเงิน แล้วสรุปผล ให้ สปสข.ปรับปรุงแก้ไข และ 2.คณะทำงาน ดูระบบบริการทั้งหมด รวมถึงการขึ้นทะเบียน หน่วยบริการต่างๆ และการเลือกคลินิกที่มีความมั่นใจ



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หน้าที่ 10

## สธ.เล็งจว.ไต้หวันนำร่อง'นวดสปา' รับต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นพ.เรศ ภิรมย์  
รวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)  
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ระหว่าง  
เดินทางไปตรวจสถานประกอบการนวดและสปา  
ที่ร้านแบบไทย อาหาร ศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อ  
สุขภาพ นวดไทย&เซารี่มา สปาไทย จ.พัทลุง ว่า  
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ  
ศบค.ได้อนุมัติหลักการของ Wellness Quarantin  
ในสถานประกอบการนวดสปา ซึ่งเป็น 1 ใน  
รูปแบบของโปรแกรม Medical and Wellness  
Program ที่เป็นการรับชาวต่างประเทศเข้ามาเพื่อ  
การดูแลและรักษาสุขภาพควบคู่กับการกักกันโรค  
ดังนั้น สธ.จะต้องมีการออกแนวมาตรการป้องกัน  
ควบคุมโรคให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อเป็น  
แนวทางปฏิบัติ

"ขณะนี้ ศบค.อนุมัติหลักการแล้ว จึงอยู่  
ระหว่างหารือกับสมาคมวิชาชีพ โดยมีร้านนวด

สปาเข้าร่วมการออกแบบมาตรการประมาณ 4-5  
แห่ง ในการกำหนดการทำงานเพิ่มเติม คาดว่าจะ  
นำเข้าเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า เพื่อเสนอ  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป คาดว่าภายใน  
3 สัปดาห์จะกำหนดมาตรการต่างๆ แล้วเสร็จและ  
เปิดรับผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม เปิดรับแล้ว  
ก็ต้องมีการประเมินมาตรฐานและขั้นตอนการรับ  
ผู้เดินทางเข้ามาด้วย" นพ.เรศกล่าว

นพ.เรศกล่าวว่า เบื้องต้นจะเปิดนำร่องใน  
พื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีคุณภาพนิยม  
เข้ามาเที่ยว เช่น จ.กระบี่ จะต้องเรียนผู้ประกอบการ  
ว่าพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินการ ไม้จำเป็นต้องมีความ  
กว้างขวางมาก แต่ที่สำคัญคือ จะต้องมีความ  
ชัดเจนในการแยกพื้นที่ โดย สธ.ให้ความสำคัญ  
ด้านความปลอดภัยของประชาชนในประเทศ  
เป็นสิ่งสำคัญที่สุด และที่ผ่านมามาตรการกักกันที่รัฐ  
กำหนดตามมาตรฐานของ สธ. ยังไม่เคยมีการติด  
เชื้อออกนอกพื้นที่กักกันโรคแต่อย่างใด